



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
 เลขรับ 13298  
 วันที่ 15 พ.ย. 2565  
 เวลา 10.05

ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๕๘๕๐

ถึง กรม / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / สถาบันพระบรมราชชนก / หน่วยงานของรัฐ  
 ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข /  
 องค์การเภสัชกรรม / สำนักงานรัฐมนตรี / หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /  
 โรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๘ หลักสูตร / เรื่อง  
 ประกอบด้วย ๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส  
 ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ  
 กลุ่มทหารและตำรวจ) ๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
 สู้สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๕) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) ๖) เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์  
 การเปลี่ยนแปลงพลังทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ๗) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี  
 และ ๘) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และน้ำบาดาล นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร  
 หรือชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  
 เนื้อหาใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย  
 เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒ หลักสูตร / ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) เรื่อง การพิทักษ์  
 ทรัพยากรป่าไม้ และ ๒) เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสามารถนำ (ร่าง) หลักสูตร  
 และสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในหลักสูตร  
 การฝึกอบรมของหน่วยงาน การถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ  
 ทั้งนี้ สามารถเรียกดู (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ <https://moph.cc/sUPr8Wn64>  
 หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

วิมล

มว. กักข

- ส่งให้กรมกักขไม่ติดต่อกอง
- ทิ้งกล่อง มว.ร. จัดทบทกักขตั้ง  
 ตันทกขกักขมา ส่งม.ร. ทกขกักข



16 พ.ย. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

16 พ.ย. 2565

ทราบ : มว.ร.

*(Handwritten signature)*

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อารมณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี